



ITA 2024

TRANSPARENCY WITH QUALITY



การเปิดเผยข้อมูล OIT สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อตัวชี้วัด	รายละเอียด	ข้อมูล
	สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ	
01	<p>โครงสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 	โครงสร้าง
02	ข้อมูลผู้บริหาร	ผู้บริหารสำนักงานฯ
03	อำนาจหน้าที่	
04	<p>ข้อมูลการติดต่อ</p> <p>ต้องมีที่อยู่ของจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ประชณีย์ อีเล็ททรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน</p>	ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
05	ข่าวประชาสัมพันธ์	ข่าวประชาสัมพันธ์
06	<p>Q&A</p> <p>ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล และหน่วยงานสามารถตอบคำถามในลักษณะการสื่อสารสองทาง เช่น Web board, กล้องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัด</p>	web board
010	<p>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน</p>	มาตรฐานการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
011	<p>คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมี รายละเอียดของประเภทบริการและวิธีการขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน</p>	มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะ
012	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2566
013	<p>E-Service</p> <p>ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดฯ</p>	ตรวจสอบนัดรายงานตัว ออนไลน์
014	รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
015	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2567
016	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
017	รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖	รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
021	การขับเคลื่อนจริยธรรม	แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
022	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	* ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
023	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
024	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ไม่มี
025	<p>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> <p>แสดงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
026	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 2567
027	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
032	แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567